
มุมมองของคนรุ่นใหม่กบัความรุนแรงในสังคมไทย 
ห้องแลกเปลีย่นเรยีนรู้งานสมัชชาสขุภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ห้องย่อย BB๔๐๖ โรงแรมเซนทารา ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 

 
 เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕ พ.ศ.๒๕๖๕ ประเด็น “มุมมองของคนรุ่นใหม่
กับความรุนแรงในสังคมไทย” จัดขึ ้น ณ ห้องย่อย BB๔๐๖ โรงแรมเซนทารา ศ ูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ  
เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 เริ่มต้นเวทีด้วยการที่ผู้ดำเนินรายการ คุณพีธากร ศรีบุตรวงษ์ นำเสนอข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงว่า 
จากสถิติของกระทรวงสาธารณะสุข พบว่า ในแต่ละปีมีเด็กมากกว่า ๑๐,๐๐๐ คน เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ด้วยสาเหตุจากการถูกใช้ความรนุแรง และข้อมูลจาก UNICEF พบว่า ๓ ใน ๔ ของเด็กในช่วงอายุระหว่าง ๑-๑๔ ปี 
เคยถูกลงโทษทางร่างกายหรือจิตใจโดยสมาชิกในครอบครัว และพบว่าเด็กไทยถูกบูลล่ีสูงเป็นอันดับ ๒ ของโลก 
นอกจากน้ียังพบว่าผู้หญิงถูกกระทำความรุนแรงในครองครัวสูงถึงร้อยละ ๘๑ และผู้ที่กระทำความรนุแรงในครอบ
ส่วนส่วนใหญ่เป็นเพศชายถึงร้อยละ ๘๖ และจากข้อมูลการจัดลำดับความสันติสุข หรือ Global Peace Index 
พบว่า ประเทศไทยอยู่ในลำดบัที ่๑๐๓ จาก ๑๖๓ ประเทศ 
 ในลำดับแรกเป็นการแลกเปล่ียนมุมมองต่อความรุนแรงในสังคม ซ่ึง คุณชัยพฤกษ์ มีแท่ง (น้องที) ผู้แทน
เยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก กล่าวถึง ความรุนแรงว่าเปรยีบเสมือนยาเสพ
ติด เมื่อถูกใช้ไม่ว่าที่ไหน ก็ไม่มีเรื่องดีเกิดข้ึน และยังมีการใช้ซ้ำ ๆ ในฐานะตัวแทนของเยาวชนที่เคยก้าวผิดพลาด 
อยากให้ทุกคนไม่ตัดสิน ไม่ทอดทิ้งคนที่เคยผิดพลาด ซ่ึงเดิมตนได้ซึมซับความรุนแรงมาจากพ่อที่สอนให้ตัดสินด้วย
ความรุนแรง และเคยตกเป็นเหย่ือของความรุนแรงมาก่อนจากการถูกเด็กอาชีวะรังแกในช่วงที่ไปเล่นฟุตบอล เมื่อ
เจอสถานการณ์แบบน้ีบ่อยข้ึน จึงผันตัวเองมาเป็นผู้กระทำความรุนแรงเสียเอง หลังจากน้ันเมื่อเข้าเรียนอาชีวะก็ 
ได้รับการส่ังสมวัฒนธรรมการใช้ความรุนแรงและตอบโต้ด้วยความรุนแรง จนกระทั่งถึงวันหน่ึงผมได้ใช้อาวุธปืนยิง
คู่อริต่างสถาบันเพ่ือเอาคืนจากการที่รุ่นน้องถูกทำร้าย จนในที่สุดถูกตัดสินคดีและทำให้ต้องเข้าไปในสถานกักแรก
รับซ่ึงก็ถูกเจ้าหน้าท่ี่ลงโทษด้วยความรุนแรง 
 จนกระทั่งได้ยินเรื่องราวของบ้านกาญจนาภิเษก ซ่ึงทราบมาว่าที่น่ันทำให้เรามีตัวตน ได้รับการยอมรับ 
โดยไม่ต้องทำร้ายใคร และมีโอกาสได้คุยกับป้ามน (ซ่ึงมารู้ทีหลังว่าทา่นเป็น ผอ.บ้านกาญจนา) บอกกับผมว่าให้ผม
เริ่มต้นใหม่ ผมพบว่าการลงโทษของที่น่ีจะไม่ใช้ความรุนแรง และมีกิจกรรม empower ที่ครูออกแบบกันเอง ทำ
ให้ตระหนักว่าเมื่อใช้ความรุนแรง ทั้งตนเองและคนรอบข้างเดอืดร้อน 
 และ คุณนงนภัส อริยพงศ์ไพศาล (น้องแก้ม) ผู้แทนเยาวชน จากรายการ Toolmorrow กล่าวถึงความ
รุนแรงว่ามี 2 แบบ ทั้งด้านการกระทำและด้านการพูด หากเราซึมซับความรุนแรงมาบ่อย ๆ เราก็อาจกลายเป็นผู้



ถ่ายทอดความรุนแรงต่อไปได้ ตนผ่านประสบการณ์ความรุนแรงในครอบครัว โดยถูกเปรียบเทียบกับสมาชิกใน
ครอบครัว จากการใช้คำพูดเชิงลบ ทำให้ไม่กล้าพูดถึงปัญหากับคนในครอบครัว และซึมซับความรุนแรงจากแม่ 
นำไปสู่การกระจายคำพูดเชิงลบไปที่โรงเรียน ทำให้เพ่ือนบูลล่ี กระทั่งต้องทบทวนตัวเอง เพราะไม่มีความสุข 
จากน้ันระเบิดอารณ์ออกมา จนแม่เริ่มเห็นและเปล่ียนท่าที ตนเองจึงเริ่มเปล่ียนแปลงตนเองด้วยการคุยกัน โดยมี 
Toolmorrow ช่วยแนะแนวทางในการแก้ไขสถานการณ์ 
 จากน้ัน พระอธิการสุทธิชัย อธิฏฐาโน ให้ความเห็นในฐานะผู้ทำงานกับผู้ได้รับผลกระทบจากความรนุแรง 
กล่าวถึง ความรุนแรงว่าเป็นความเครียดที่สะสมเอาไว้ เป็นเหตุปัจจัยที่สามารถแสดงจะออกมาได้ทกุเมื่อ อยากให้
ตระหนักว่าสังคมไทยได้เตรยีมตวัรองรับความรนุแรงทีจ่ะเกิดข้ึนได้ดพีอหรือยัง? วันน้ีได้มีการเปิดพ้ืนที่วัดใหธ้รรมะ
ได้ทำงาน ด้วยการเป็นศูนย์คุมประพฤติ ทำงานกับกลุ่มเปราะบาง และกลุ่มคนที่กระทำผิดและเข้าสู่กระบวนการ
ยุต ิธรรม โดยให้ชุมชนได้โอบล้อม ฟื ้นฟู ไม่ตีตรา ด ึงเขากลับมาให้เป็นทรัพยากรของสังคม ให ้มีโอกาสแสดง
ศักยภาพของตนเอง 
 ลำดับถัดมา วิทยากรให้ความคิดเห็นเพ่ิมเติม โดย คุณชัยพฤกษ์ (น้องที) ได้ยืนยันว่ายาเสพติดเป็นส่ิงที่
กระตุ้นความรุนแรง ทำไมส่ิงไม่ดีเข้าถึงง่ายกว่าส่ิงดี และพ้ืนที่การแสดงออกต้องปลอดภัย ไม่มีการบูลล่ี ไม่มีอบาย
มุกข้างสนามกีฬา และไม่อยากให้ทุกคนคิดว่าไม่ใช่เรื่องของเรา การตั้งคำถามคำเดียวอาจทำให้เขาเปล่ียนไปได้ 
และ คุณนงนภัส อริยพงศ์ไพศาล (น้องแก้ม) กล่าวถึง อยากให้ทุกสถาบันการศึกษา มีนักจิตวิทยาในการให้
คำปรึกษาเมื่อเด็กได้รับผลกระทบจากความรุนแรง ทั้งจากคำพูดและจิตใจ เพราะคนที่มีปัญหาต้องการความ
ช่วยเหลือ และพระอธิการสุทธิชัย อธิฏฐาโน ได้เสนอว่า ต้องทำให้เกิดเพ่ือนที่ดีในโรงเรียน จึงจะผลักดันให้เกิด
ยุวชน อสค. อาสาสมัครทำงานกับผู้ถูกคุมประพฤติ เยียวยาผู้ที่เคยผิดพลาด ให้กลับมาเป็นทรัพยากรของสังคม 
และอย่าไปนำโซ่ตรวนแห่งความคาดหวังมาผูกให้ลูกหลาน แต่ต้องติดปีกให้เขาค้นหาตัวเองในส่ิงที่ชอบ โดยไม่
ตัดสิน 
 จากน้ัน ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ดังน้ี 
 - ป้ามล บ้านกาญจนาภิเษก กล่าวว่า ตนไม่เช่ือเรื่องการใช้อำนาจในแนวดิ่ง หรืออำนาจในการกดทับ 
ดังน้ัน ที่บ้านกาญจนาภิเษกจึงปลดทุกอย่างที่เป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจ เช่น กุญแจมือ เครื่องแบบ โดยส่ิงเหล่าน้ี
เกิดจากการอ่านความรู้สึกของเด็กๆ ผ่านกิจกรรม ทำให้เด็กรู้สึกปลอดภัย เพราะการคืนสิทธิ คือการ empower 
ในความเป็นมนุษย์ เป็นการเปล่ียนระดับ mindset เพราะมนุษย์ทุกคนหิวเสรีภาพ และเขาควรได้ดื่มกินส่ิงน้ี เขา
ควรสร้าง self control ของตัวเอง 
 - ต้นตอของปัญหาเยาวชนเกิดจากความไม่รอบรู้ของผู้ใหญ่ โดยเฉพาะด้านจิตวิทยาวัยรุ่น ซ่ึงเสนอให้
ท้องถ่ินทำงานร่วมกับนักจิตวิทยาและนักวิชาการ และสร้างพระสงฆ์ทีเ่ป็นผู้นำด้านจิตวิญญาณและปญัญา 
 - มีข้อเสนอให้สังคมไทยถามตัวเองว่าได้ฟังเสียงเด็กอย่างแท้จริงหรือยัง และผู้ใหญ่หรือชุมชนต้องสร้าง
พ้ืนที่ปลอดภัย สร้างสรรค์ และสร้างการเรียนรู้ ที่มาจากความตอ้งการของเด็กทั้งเด็กเก่งและไม่เก่ง 



 - จัดให้พ้ืนที่สร้างสรรคท์ี่ปลอดภัย ไม่กลายเป็นพ้ืนที่สังสรรค์ รวมถึงติดปีกทางจิตวิญญาณ ศักยภาพตาม
ความชอบ ซ่ึงจะทำให้เห็นคุณค่าในตนเอง และสร้างสัมพันธภาพเป็นส่ิงที่ทำใหค้นเราส่ือสารกันได ้
 - แม่น้องแก้ม กล่าวถึง เมื่อเรียนรู้เรื่องจิตวิทยาของเด็ก ทำให้เกิดความเข้าใจ และส่ือสารกันด้วยดีมากข้ึน 
ดังน้ัน เริ่มจากยอมรับตัวตนของเขา และปรับพฤติกรรมของเราเข้ากับลูก จะทำให้ครอบครวัเข้มแข็ง  
  
 ลำดับถัดมา มีการรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม มีข้อเสนอแนะหลักๆ คือ อยากให้ยอมรับใน
การที่เยาวชนรับการปรกึษาจากจิตแพทย์ฺ และควรเริ่มตน้จากตวัเองที่ไมใ่ช้ความรุนแรง ใช้เหตุผลคุยกัน 
 
 ช่วงสุดท้าย ตัวแทนเยาวชนและป้ามล บ้านกาญจนาภิเษก ได้สะท้อนความคิดเห็นและฝากข้อคิด โดย
น้องแก้ม กล่าวถึง ไม่อยากให้มองปัญหาของคนอ่ืนเป็นเรื่องเล็ก เราไม่มีสิทธิ์ความเจ็บปวดของคนอ่ืน เพราะ
ภูมิคุ้มกันของเราไม่เท่ากัน ต่อมา ป้ามล บ้านกาญจนาภิเษก กล่าวถึง สถาบันครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นที่ส่งเด็กเข้า
ไปสู่สมรภูมิของสังคม แต่ครอบครัวไม่สามารถรู้ทุกอย่างได้ด้วยตนเอง ส่วนหน่ึงต้องมาจากนโยบายของรัฐที่มีต่อ
ครอบครัว ให้ครอบครัวเข้มแข็ง ไม่เช่นน้ันเป็นการผลักภาระให้กับปัจเจกหรือครอบครัว จึงอยากยกระดับทุกคน
ให้มีความคดิว่า เมื่อพูดถึงครอบครวั ให้เช่ือมโยงถึงนโยบายของรัฐให้ได้ 
 


